



Tiết Kiệm Tích Lũy của NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (“Ngân Hàng”)	
Tổng quan	<ul style="list-style-type: none"> √ Tích lũy tài chính cho các mục tiêu của bạn √ Tăng tiền gốc (nạp tiền) không giới hạn* <i>điều kiện như bên dưới</i> √ Tiện lợi với tính năng tự động gia hạn tiền gốc và lãi vào ngày đáo hạn
Tên sản phẩm	“Tiết Kiệm Tích Lũy” thuộc sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn	6 và 12 tháng.
Loại tiền	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Đối tượng khách hàng	Khách hàng cá nhân (KH), bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Người Việt Nam - Người nước ngoài có thời hạn được phép cư trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên. Thời hạn hiệu lực còn lại của thị thực hoặc các giấy tờ tương đương phải dài hơn kỳ hạn gửi tiền.
Số tiền gốc	<ul style="list-style-type: none"> - Số tiền gửi ban đầu tối thiểu từ 1,000,000 VNĐ (một triệu đồng) - Tài khoản mở tại quầy giao dịch của Ngân hàng: không giới hạn số tiền gửi tối đa cho mỗi KH - Tài khoản mở thông qua ứng dụng K PLUS: số tiền gửi tối đa 99,999,999,999 VNĐ cho mỗi tài khoản. - Cho phép tăng gốc (gửi thêm tiền) không giới hạn trong kỳ hạn gửi tiền (không bao gồm 31 ngày trước ngày đáo hạn). Không cho phép giảm (rút) một phần gốc trong kỳ hạn gửi tiền.
Phương thức gửi tiền	Chuyển tiền từ tài khoản thanh toán sang tài khoản Tiết Kiệm Tích Lũy trên ứng dụng K PLUS của KH.
Phương thức rút tiền	Rút tiền và ghi có vào tài khoản thanh toán được dùng để gửi tiền.
Lãi suất tiền gửi	Vui lòng xem Thông báo lãi suất tiền gửi do Ngân hàng ban hành trong từng thời kỳ.
Phương thức tính lãi	<ul style="list-style-type: none"> - Tiền lãi được tính hàng ngày và cộng lũy kế đến kỳ trả lãi - Công thức tính tiền lãi ngày: $\text{Tiền lãi ngày} = \frac{\text{Số tiền gốc thực tế cuối mỗi ngày} \times \text{lãi suất}}{365}$ <p>Ví dụ: Cách tính lãi Tiết Kiệm Tích Lũy kỳ hạn 6 tháng của KBank với số tiền gửi 100,000,000 VNĐ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiền lãi ngày = $100,000,000 \times 3.3\% / 365 = 9,041đ$ - Tiền lãi hàng tháng $\approx 9,041 \times 30 = 271,233đ$



Tiết Kiệm Tích Lũy của NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (“Ngân Hàng”)	
Phương thức trả lãi	Trả lãi định kỳ vào ngày 25 hàng tháng và tiền lãi được ghi có vào tài khoản thanh toán ban đầu được dùng để chuyển vào tài khoản Tiết Kiệm Tích Lũy.
Chỉ thị đến hạn	<ul style="list-style-type: none"> - Việc tái tục gốc và lãi với cùng kỳ hạn là lựa chọn mặc định. - KH có thể lựa chọn hoặc thay đổi chỉ thị đến hạn tại quầy giao dịch của Ngân hàng hoặc hệ Tổng đài Trung tâm Dịch vụ KH thành một trong các phương án sau – tự động tái tục gốc và lãi; hoặc chỉ tái tục gốc; hoặc đóng tài khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn và nhận tiền vào tài khoản thanh toán. - Tất cả tài khoản của người nước ngoài sẽ bị đóng và tiền gốc và lãi sẽ được chuyển vào tài khoản vãng lai khi đáo hạn
Tắt toán trước hạn	<ul style="list-style-type: none"> - Cho phép tắt toán trước hạn toàn bộ số tiền gửi với lãi suất tắt toán trước hạn bằng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất của Ngân hàng tại thời điểm tắt toán trước hạn. - Các khoản lãi đã trả sẽ bị thu hồi và trừ vào gốc tại thời điểm tắt toán trước hạn.
Phí	Vui lòng xem Biểu phí tiền gửi do Ngân hàng ban hành trong từng thời kỳ.
Thuế	Không áp dụng với KH cá nhân
Các điều kiện chung	<ul style="list-style-type: none"> - Không cho phép mở tài khoản tiền gửi chung có kỳ hạn (đồng sở hữu). - KH có thể mở tài khoản Tiết Kiệm Tích Lũy trên ứng dụng K PLUS trong khoảng thời gian từ 01:00 giờ đến 22:00 giờ hàng ngày. - Số lượng tài khoản Tiết Kiệm Tích Lũy mà khách hàng có thể mở thông qua ứng dụng K PLUS là không giới hạn hoặc theo các tiêu chí do Ngân Hàng quy định mặc dù chỉ có thể hiển thị tối đa 12 tài khoản trên ứng dụng K PLUS. - Yêu cầu tắt toán Tiết Kiệm Tích Lũy phải được thực hiện tại quầy giao dịch của Ngân hàng trong giờ hành chính vào các ngày làm việc hoặc liên hệ Tổng đài Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (84) 28 3821 8888 để được hỗ trợ.
Đồng thuận của KH	Bằng việc nhấn nút “Mở”, khách hàng đồng ý với thông tin và Điều khoản & Điều kiện dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn của KBank.